

Nghệ Thuật Cạo Bướm

Phần 1: PHƯƠNG PHÁP CẠO BƯỚM

Ngày nay chúng ta đã bước sang một thiên niên kỷ mới, thế giới của năm 2000 trở đi . Chuyện tình dục kín đáo càng ngày càng được phô bày ra ánh sáng . Phái nữ không còn e ấp như ngày xưa nữa . Sự phô bày thân thể cho các đấng liền ông cũng tự nhiên hơn. Ngoài vẻ đẹp bên ngoài sẵn có , phụ nữ còn phải trau trốt vẻ đẹp bên trong . Răng tóc là cái gốc của con người , muốn có mái tóc đẹp thì phải được chăm sóc và cắt tỉa ngay ngắn . Lông cũng vậy, muốn được ngay ngắn, gọn sạch thì cũng phải được cắt tỉa đều đặn . Tưởng tượng nơi đó lông xồm xàm đầy đặt như rừng Xà Nu thì có lẽ không mấy hấp dẫn lắm cho đa số đàn ông, chưa kể lông nhiều khi khó giữ vệ sinh hơn . Bài này sẽ nói sơ sơ về cách chăm sóc con bướm của các bạn gái như sau :

Trước tiên dùng kéo hay tông-đơ cắt tỉa bộ lông dày và dài để dễ dàng khi dùng dao cạo (razor) để cạo bướm.

Khi cạo bướm thì nhớ bôi kem cạo (shaving cream) thật nhiều để giữ cho lông vòng quanh bẹn được ẩm ướt trơn trượt . Nếu bạn có da nhạy cảm thì nhớ dùng loại có nhãn hiệu cho da nhạy cảm. Tránh dùng xà phòng bởi vì nó có thể làm cho bạn rát da, khô da hoặc làm xứt lỗ chân lông lên (bumps) sau khi cạo . Kem cạo thì khác ! Nó có thể giảm sự ngứa ngáy trong lúc cạo và sau khi cạo . Nhớ dùng loại dao cạo tốt .

Các bậc phu nhân đàn bà con gái thường thích cạo bướm vào buổi sáng sớm . Đó cũng là một điều hay! Nên tập thói quen cạo bướm 20 phút sau khi thức dậy bởi dịch thể (body fluids) thường ở mức cao nhất sau khi ngủ thức dậy, các bạn hãy để cho dịch thể lắng dịu trước khi thực hành (thường thì đợi khoảng 20 phút sau khi thức dậy), làm như thế thì nước trong mình sẽ ít hơn và lông lâu mọc trở lại hơn .

Luôn luôn thấm nước ấm nóng vào lông khoảng 5 phút trước khi bắt đầu cạo vì như thế thì lỗ chân lông gặp nóng sẽ nở ra, lông sẽ mềm hơn , dễ cắt hơn. Bạn có thể ngâm trong bồn tắm một lúc bằng nước ấm . Làm cách này thì bạn sẽ cạo nhẹ nhàng hơn và quan trọng nhất là da sẽ không bị khô rát . Nếu không tiện tắm thì bạn có thể dùng miếng vải dày và thấm ướt với nước nóng áp sát lên con bướm khoảng vài phút . Ngoài việc giúp cho lông mềm và da mịn nó còn làm cho bạn có cảm giác ấm nóng dễ chịu khi làn hơi nóng áp sát vào da thịt .

Một khi bạn đã cạo hết những nơi dễ dàng, còn lại những nơi khó như đường rãnh giữa đùi và bẹn (bikini area), phần dưới của bướm, và bên trong của mép ngoài (Cũng tùy thuộc vào dạng hình bướm của mỗi người). Nên luôn luôn cẩn thận khi cạo những nơi này và cạo cùng hướng với chiều lông mọc , không bao giờ cạo ngược chiều với lông

mọc . Cũng nên dùng dao cạo bén mới (nếu có vài cái dao cạo mới thì tốt hơn để khi cần dùng tới . Không có gì tệ hơn là cạo bướm mà dùng dao cạo bị cùn. Thật không tốt đâu!) để chỉ cần cạo quét qua một lần, không nên cạo quét một nơi nhiều hơn 3 lần hết . Muốn cạo ít lần thì bạn nên cạo đường ngắn thay vì quét một đường từ đầu lông tới cuối lông.

Hãy nhớ càng quét dao cạo ít lần một chỗ thì càng tốt . Quét ngắn chẳng nên quét dài . Cái quét tới thì tiếp theo ở điểm của cái quét vừa rồi kết thúc.

Sau khi hoàn tất thì nhìn lại một lần để xem xét những nơi còn thiếu sót . Bôi kem lên chung quanh một lần nữa và quét nhẹ đều hết chung quanh .

Không nên cạo trước khi bơi bởi vì da dễ bị dộp với chất chlorine . Không nên cạo sau khi đi biển hoặc dùng dầu chống nắng hoặc dầu làm cho da rám nắng (tan lotions).

Nếu bạn chỉ muốn cạo sơ sơ thôi, thì sau khi cạo xong bạn có thể cắt xén đường viền chung quanh bằng tông-đơ ngắn hoặc kéo nhỏ cắt lông . Mũi kéo nên quay đỉnh lên để khỏi bị đâm vì lở tay .

Bạn có thể áp dụng những cách thức đơn giản này ở vùng nách . Tránh dùng loại dán-và-giặt sẽ làm cho da của bạn bị nóng rát , xưng đỏ.

Các bạn sẽ thấy thật là hứng khởi nếu có người bạn tình cạo cho mình. Khi đó thì bạn nằm xuống giường hoặc sàn nhà sao cho bạn và người bạn tình thấy thoải mái . Dang hai chân càng xa càng tốt cho người bạn tình tiện việc . Bạn có thể bảo người bạn tình xoa đều kem khắp nơi , khi đó bạn sẽ cảm thấy rất là kích thích khó tả (nhớ đừng cho kem vào trong âm đạo sẽ làm hơi ngứa đấy!) . Nào, bắt đầu cạo . Điều bạn phải làm là bạn cần thả lỏng cho bắp thịt không căng cứng để dễ dàng cho sự di động lên xuống của dao cạo. Nên có một tách nước để rửa dao cạo cho sạch lông sau mỗi lần quét dao . Sau khi xong xuôi thì có thể bắt đầu cuộc mây mưa . Sau khi cạo xong, thì dùng miếng vải thấm nước ấm để chùi rửa bướm cho sạch . Điều này sẽ làm cho bạn phát giác những nơi còn thiếu sót . Sau đó thì nhờ người bạn tình massage bằng kem đặc biệt bào chế có bán ở các tiệm .

Để tiện việc cạo bướm sau này, bạn nên rửa bướm với loại xà phòng làm mềm da ít nhất một ngày một lần để làm giảm mồ hôi và dầu tiết ra từ bẹn.

Nếu bạn quyết định giữ cho bướm luôn mát mẻ và trơn mịn thì bạn nên cạo bướm mỗi bốn ngày một lần để khỏi bị ngứa khi lông bắt đầu mọc dài ra .

Nên nhắc nhở các bạn gái còn mắc cỡ thì lần đầu tiên cạo bướm sẽ có cảm giác tội lỗi (guilty) chút xíu nhưng từ từ sẽ quen . Một lợi điểm khác khi cạo bướm là lúc giao hợp

sẽ cho bạn thêm cảm giác khi vùng thịt trơn cọ sát lẫn nhau .

Ngoài ra, các bạn gái nên nhớ là khi vùng bẹn được sạch sẽ , cắt tỉa gọn gàng hoặc bóng nhẵn thì đó là một điều ĐAI KÍCH THÍCH cho phần lớn các bạn trai đó ! Hãy tưởng tượng sau khi bướm sạch sẽ thì các bạn trai của bạn sẽ thích thú hơn khi hôn hít và dễ dàng tìm kiếm mông đóc của bạn hơn , lông đâm sẽ không còn đâm vào vào lỗ mũi hoặc là rớt vào miệng của anh ta nữa. (Bạn có thể bôi chút nước hoa ở hai bên đùi, đừng bôi trực tiếp lên bướm sẽ làm cho bị đắng đấy!)

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP CAO DƯƠNG CỤ

Chắc các bạn sẽ thắc mắc là tại sao đàn ông chúng ta lại cần phải "cụ lông cao" . Có rất nhiều lý do để chúng ta cạo lông . Ví dụ như lông khỏi mắc vào miệng của bạn gái mình, vào mùa hè sẽ mát mẻ hơn . Nhưng thật ra lý do quan trọng nhất để cạo lông cu là để làm cho dương cụ của bạn nhìn to hơn và dài hơn khoảng vài phân bởi người Á Đông của chúng ta phần đông không mấy to và dài lắm (Có lẽ vì thế mà các diễn viên đóng phim sex hay thường cạo nhẵn nhụi). Bạn hãy nghĩ kỹ đi, tạo cho thằng nhỏ dài thêm hai ba phân nữa có đáng hay không ? Bảo đảm không tốn một cắc bạc hào xu nào.

Thật ra không cần phải cạo bóng nhẵn nhìn trơ trẽn cho phái nam lắm. Chỉ cần bạn cạo sơ sơ cho thằng nhỏ trông sạch sẽ hơn chút là được rồi . Như thế thì nàng nhìn vào sẽ bắt mắt hơn là cái đám cỏ um tùm bao quanh cột đèn.

Như phần trên đã nói, trước nhất bạn cần có dầu bôi trơn (shaving cream or gel). Mua loại dùng cho da nhạy cảm . Dùng dao cạo một lần rồi bỏ . Nhớ mua loại tốt, đừng tiết kiệm quá, coi chừng thằng lớn kẹo quá sẽ hại thằng nhỏ đó !

Dùng kem bôi thoa vòng quanh. Chờ một lúc cho kem thấm vào, lông sẽ mềm hơn . Bắt đầu cạo vòng quanh dương cụ , kéo nó xuống và qua một bên để bạn có thể thấy rõ . Hãy quét từ ngoài vào trong, rửa dao cạo mỗi khi quét . Làm như thế thì bạn mới xác định là bạn đã đi tới đâu . Đến khi chỉ còn khoảng 2 phân vòng dương cụ thì ngưng . Tiếp tục cạo vòng quanh hai bên ngọc hành . Nhớ cạo hướng vô trong người , ngược với chiều lông mọc ; sẽ cho bạn thật sạch sẽ và trơn tru .

Sau đó thì nắm đầu dương vật để cạo lông hai bên . Để tăng thêm chiều dài của dương cụ , bạn nên cạo tới sát gốc . Nơi đây hơi khó cạo, nhưng chỉ cần bạn kéo dao cạo khéo léo thì bạn sẽ được thôi . Sau khi xong xuôi hết thì cạo ở đáy ngọc hành sau chót . Nhẹ nhàng quét dao cạo hướng sâu vào giữa hang, coi chừng nơi đây da bị nhăn cần phải kéo căng ra trước khi quét dao cạo .

Bạn nên cạo thường xuyên để cho da quen dần với cảm giác trống trải . Lúc đầu hơi ngứa đấy, nhưng sau đó thì thấy bình thường .

Sau khi bạn đã thành thạo phép cạo lông cao thì bạn có thể nhờ người bạn gái làm giúp cho bạn và ngược lại . Nếu cả hai dùng chiều 69 để cùng cạo cho nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ !

Chúc bạn vui vẻ cùng con bướm và cây súng nước với nhiều sắc thái đa dạng.

Mời các bạn đón xem Nghệ Thuật Hôn Chỗ Kín Cửa Người Con Gái !

Kinh Bích Lịch